

## สหภาพยุโรป: ต้องกดดันประเทศไทยต่อไปเพื่อยุติปัญหาการค้ามนุษย์

การปฏิบัติมิชอบต่อแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และการลายนวลพื้นผิวยังคงเกิดขึ้นต่อไป

(กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ์ 2559) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)

ควรรายละเอียดการให้ใบเหลืองกับประเทศไทยออกไปอีกหกเดือน

เพื่อประกันว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินการอย่างเพียงพอ เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

และข้อกังวลอย่างอื่นในอุตสาหกรรมประมง พอร์ตีไฟไรต์และหน่วยงานด้านแรงงาน

สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนอีกกว่า 20 แห่งกล่าวในวันนี้

ในเบื้องต้น คณะกรรมาธิการยุโรปได้มอบ “ใบเหลือง” ให้ไทยเมื่อเดือนเมษายน 2558 เนื่องจาก “ไม่ได้ใช้มาตรการอย่างเพียงพอในการปราบปรามระดับสากลต่อการประมงที่ผิดกฎหมาย”

ทั้งนี้เริ่มจากการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างคณะกรรมาธิการฯ กับทางการไทย และต่อมาทางคณะกรรมาธิการฯ

ให้เวลากับประเทศไทยหกเดือนในการใช้มาตรการแก้ไขข้อบกพร่อง

หรือไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อการถูกห้ามส่งออกสินค้าทะเลไปยังสหภาพยุโรป ในเดือนตุลาคม 2558 คณะกรรมาธิการฯ

ได้ขยายระยะเวลาการให้ใบเหลืองออกไปอีกเป็นเวลาหกเดือน

พอร์ตีไฟไรต์และหน่วยงานอีก 26 แห่งส่งจดหมายถึงคณะกรรมาธิการยุโรป ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์

เน้นให้เห็นว่าประเทศไทยยังคง “ไม่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์” ในการควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานขัดหนี้ และแรงงานบังคับที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วอุตสาหกรรมอาหารทะเล

จดหมายระบุว่า การให้ใบเหลืองของสหภาพยุโรปต่อประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา

ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปด้านกฎหมายที่สำคัญและในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมประมง แต่ยังคงต้องมีการปฏิบัติเพิ่มเติม

เพื่อประกันให้มีการบังคับใช้ตามมาตรการเหล่านี้ และมีการคุ้มครองอย่างยั่งยืนกับคนงานทุกคน ในอุตสาหกรรมดังกล่าว

“เป็นช่วงเวลาประเทศไทยต้องดำเนินการเพื่อยุติการปฏิบัติมิชอบต่อแรงงานข้ามชาติ

และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำนวยการบริหารพอร์ตีไฟไรต์กล่าว

“ทางการไทยให้ความสำคัญกับบทบาทของสหภาพยุโรป

และสหภาพยุโรปควรใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การยุติการปฏิบัติมิชอบอย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่เป็นการให้รางวัลก่อนที่จะเกิดผลงานอย่างจริงจัง เนื่องจากยังมีงานอีกมากที่ประเทศไทยต้องดำเนินการ”

ในช่วงปลายปี 2558 ประเทศไทยได้ออกพระราชกำหนดการประมง เพื่อแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย

และกำหนดกลไกติดตามและตรวจสอบแหล่งที่มา

ตรวจสอบการเข้าออกของเรือที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ผิดกฎหมายและมีการตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำที่จับได้

อย่างไรก็ดี ยังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับการนำนโยบายและระบบดังกล่าวไปใช้อย่างเป็นผล

รวมทั้งการขาดความคุ้มครองที่เพียงพอต่อคนงานในอุตสาหกรรมประมง

ทางหน่วยงานเตือนให้เห็นถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งยังเกิดขึ้นต่อไปในอุตสาหกรรมประมง

ความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากขึ้นระหว่างการประมงที่ผิดกฎหมายกับปัญหาแรงงานบังคับ

และความล้มเหลวของรัฐบาลไทยในการสอบสวนและดำเนินคดีต่อเจ้าของเรือและได้กักเรือที่ขาดจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์

ในเดือนธันวาคม พอร์ตีไฟไรต์ได้เผยแพร่แถลงการณ์

เรียกร้องให้ประเทศไทยหรือพื้นการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ต่อชาวโรฮิงญาในไทย และให้คุ้มครองพนักงานสอบสวน พยาน

และผู้เสียหาย ภายหลังจากที่ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีนี้หลบหนีไปออสเตรเลีย เพราะถูกข่มขู่เอาชีวิต พล.ต.ต.ปวีณอธิบายกับฟอร์ตีฟายไรต์ว่า

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลได้ขจัดวางและพยายามให้ยุติการสอบสวนคดีนี้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อตัดตอนไม่ให้มีการเปิดโปงให้เห็นการกระทำผิดและการมีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล

นับจากนั้นมา ทางกรไทยขู่จะฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อ พล.ต.ต.ปวีณ

ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ทางการมักนำมาใช้เพื่อปิดปากผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและผู้วิจารณ์รัฐบาล

ใน [แถลงการณ์](#) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม

ฟอร์ตีฟายไรต์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความคุ้มครองและการควบคุมตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องใน ไทย

“การให้ความคุ้มครองเป็นหลักการสำคัญ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ การที่ทางการไทยไม่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองอาจเป็นเหตุให้ผู้เสียหายต้องถูกแสวงประโยชน์เพิ่มเติม และเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซ้ำอีก” เอมิ สมิธกล่าว “ประเทศไทยต้องยุติการควบคุมตัวผู้เสียหาย และเริ่มดำเนินการให้ความคุ้มครองอย่างจริงจัง”

ฟอร์ตีฟายไรต์แสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติของประเทศไทยต่อชาวโรฮิงญาไร้สัญชาติที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

โดยพวกเขาหลบหนีมาจากการปฏิบัติมิชอบอย่างกว้างขวางและเป็นระบบในพม่า

ในปัจจุบันยังคงมีการควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาประมาณ 400 คนในศูนย์กักตัวหรือในศูนย์พักพิงของรัฐบาลในไทย

พวกเขาไม่สามารถเดินทางกลับไปพม่า เป็นเหตุให้ต้องถูกควบคุมตัวในไทยอย่างต่อเนื่องไม่มีเวลาสิ้นสุด

และเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซ้ำอีก

ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ฟอร์ตีฟายไรต์ประเมินว่ามีชาวโรฮิงญา 22 คนซึ่ง “หลบหนี”

ออกจากศูนย์พักพิงในภาคใต้ของไทย และเชื่อว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และถูกส่งตัวไปมาเลเซียแล้ว

นอกจากนั้น ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่สามารถสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงสิทธิของตนเป็นอย่างใด

ซึ่งเป็นปัจจัยขัดขวางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และความพยายามที่จะปรับปรุงอุตสาหกรรมประมง

ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติในไทยยังคงเป็นมาตรการชั่วคราว ชับซ้อนโดยไม่จำเป็น

และตกอยู่ใต้การควบคุมของนายหน้าแรงงานที่เอาเปรียบ ฟอร์ตีฟายไรต์กล่าว

ทางหน่วยงานระบุว่า ประเทศไทยต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในกรอบเวลาและตรวจวัดผลได้

ทั้งนี้โดยเน้นให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นผลเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

และเพื่อประกันให้เกิดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่สอดคล้องกฎหมาย ยั่งยืน

และสอดคล้องกับหลักจริยธรรม

หากประเทศไทยไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงหกเดือนข้างหน้า ทางหน่วยงานเห็นว่าทคณะกรรมการยุโรปควรพิจารณาออก “ใบแดง” ให้กับประเทศไทย

ซึ่งจะส่งผลให้มีการห้ามการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากไทยไปสหภาพยุโรปทั้งหมด

ในเดือนเมษายน 2558 และกุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ตีฟายไรต์มีโอกาสพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไทย เพื่อเจรจาเกี่ยวกับข้อกังวลอย่างต่อเนื่องที่มีต่อปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย

เรายังได้เจรจาเกี่ยวกับข้อกังวลเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ รวมทั้งตัวแทนการทูตอื่น ๆ เช่นกัน

“เรารู้สึกยินดีที่รัฐบาลไทยแสดงความพร้อมที่จะเจรจาเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์และความกังวลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและ  
ละผู้เข้าเมืองในไทย” เอมี สมิธกล่าว “อย่างไรก็ดี การเจรจาเหล่านี้ต้องเปลี่ยน ไปเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมด้วย  
ทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่ารัฐบาลไทยปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง”

#### สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำนวยการบริหาร ฟอर्टตี้ไฟว์ไรต์: +66(0)87.795.5454,  
[amy.smith@fortifyrights.org](mailto:amy.smith@fortifyrights.org); Twitter: [@AmyAlexSmith](https://twitter.com/AmyAlexSmith), [@fortifyrights](https://twitter.com/fortifyrights)

แมทธิว สมิธ (Matthew Smith), ผู้อำนวยการบริหาร, ฟอर्टตี้ไฟว์ไรต์, +66(0)85.028.0044,  
[matthew.smith@fortifyrights.org](mailto:matthew.smith@fortifyrights.org); Twitter: [@matthewsmith](https://twitter.com/matthewsmith), [@fortifyrights](https://twitter.com/fortifyrights)